

Bình Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THƯ KÊU GỌI

**Hưởng ứng tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo**

Kính gửi: Toàn thể Nhân dân tỉnh Bình Thuận!

Thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tuy nhiên, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp đến.

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; đồng thời, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân tỉnh Bình Thuận hưởng ứng thật mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua việc:

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

2. Tự giác giao nộp cho lực lượng công an hoặc chính quyền địa phương các loại vũ khí quân dụng (các loại súng, đạn, đầu đạn, bom mìn, lựu đạn...); vật liệu nổ (các loại thuốc nổ), pháo nổ; các loại công cụ hỗ trợ (các loại súng bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này, bình xịt hơi cay, hơi ngạt, dùi cui kim loại, dùi cui điện, dùi cui cao su...); vũ khí thô sơ (dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, cung, nỏ...) và các loại pháo nổ.

3. Tích cực phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép hoặc các loại vũ khí, vật liệu nổ còn tồn đọng ngoài xã hội (qua số điện thoại Cảnh sát 113, đường dây nóng Công an tỉnh 0693.428.112, trên ứng dụng VNeID, các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các cấp).

Các trường hợp t^ố giác, báo cáo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tùy theo quy mô số lượng, tính chất vụ việc sẽ được biểu dương, khen thưởng xứng đáng; các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

CHỦ TỊCH

Đoàn Anh Dũng